

# ความน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับ

## การเงินของท่าน

โดย ศจ.สมนึก มন্ত্রীเลิศรัศมิ

เงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนซึ่งทุกคนให้ความสนใจให้ความสำคัญโดยไม่มีใครในเวลาที่จะดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่น คล่องตัว หากปราศจากการเงินที่เหมาะสมเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของคน สิ่งน่าสะพรึงกลัวที่คิดถึงในที่นี้นั้น มุ่งมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินทองของผู้มีนำ นักธุรกิจ ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณค่ามากที่สุด โดยเฉพาะในด้านการถวายกับพระเจ้า ในด้านการบริหาร การรักษาเงินอย่างสัตย์ซื่อ ในฐานะที่มีหน้าที่ดูแลการเงินมากกว่าคนปกติสามัญทั่วไป เพราะถ้าเราไม่เอาใจใส่สิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้เราารักขอย่างดีพอแล้ว การมอบหมายของพระเจ้าในชีวิตของเราแทนที่จะเป็นพระพรอนันต์ แต่กลับจะเป็นโทษมหันต์ต่อเรา ครอบครัวคริสตจักร และสังคม

### เมื่อท่านจะต้องถวายทรัพย์ ท่านถวายอย่างสัตย์ซื่อหรือไม่

สำหรับคริสเตียนแล้ว ต่างทราบกันเป็นอย่างดีว่าทุกคนมีหน้าที่ในการถวายทรัพย์กับพระเจ้า เป็นการถวายสิบลด และการถวายทรัพย์พิเศษอื่น หากเป็นสิบลดก็แน่นอนที่สุด คริสเตียนมีหน้าที่ถวายอย่างน้อย 10% ให้กับพระเจ้าจากรายรับทุกส่วนที่ตนได้รับเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น โบนัส รายได้พิเศษจากอะไรก็ตาม ฯลฯ คนที่มีรายได้จากหลายทางนั้น ย่อมประสบปัญหาในเรื่องการจัดสรรปันส่วนการถวายของเขา อาจจะมีบางคนที่ไม่เคยบันทึกรายได้ของตนเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างแน่นอนอาจจะไม่ได้รับในช่วงสิ้นเดือน หรือต้นเดือนเหมือนคนรับเงินเดือนทั่วไปที่มีตัวเลขเฉพาะเจาะจงรับทราบได้ ทำให้ไม่เคยทราบได้เลยว่า เขาควรจะถวายสิบลดจากยอดไหนบ้าง ณ เวลาใด จนเกิดปัญหาหากับวิญญานจิตของตนเกิดเป็นมลทินฝ่ายวิญญาน คือ ไม่ทราบว่าถวายยอดไหนให้กับพระเจ้าจึงจะเป็นยอดที่ถูกต้อง ยุติธรรมกับพระองค์ที่สุด

อาจมีคำสอนหลายประการเกี่ยวกับการถวายสิบลดว่า ควรจะถวายเพียง 10% เท่านั้น หรือควรจะถวายมากกว่านั้นเพราะเคยได้ยินคริสเตียนบางท่านเป็นพยานว่าเขาถวายสิบลดกับพระเจ้ามากกว่า 10% ของรายรับของเขา แต่ได้ยินคริสตจักรบางแห่งกล่าวว่า หากจะถวายสิบลดกับพระเจ้าไม่

จำเป็นต้องถวาย 10% กับพระเจ้าเสมอไป เพราะยุคนี้ระบบทางเศรษฐกิจแตกต่างกับยุคสมัยพระคัมภีร์ แล้ว นอกจากนั้นยังมีคำถามว่ายอดถวายเป็นเปอร์เซ็นต์ของท่านนั้นควรจะคิดหักจากรายได้รวม หรือ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายและภาษี ควรจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์กันแน่ เพราะ ลักษณะที่มาของรายได้ในเวลานี้แตกต่างซับซ้อนจากสมัยพระคัมภีร์มาก ประเด็นนี้เป็นปัญหาในเชิง ศาสนศาสตร์ที่จะไม่ขออภิปรายในที่นี้ แต่อยากหนุนใจและตีความหมายอย่างตรงไปตรงมาจากพระคัมภีร์ว่า “สิบลด” หมายความว่า “สิบเปอร์เซ็นต์” จากรายรับทุกทางที่ท่านได้รับแต่ที่จะคิดว่าเป็นก่อน หรือหลังหักจ่ายและภาษีหรือไม่นั้น ขอให้ท่านปรึกษากับศิษยาภิบาลของท่านดีกว่า

ผู้นำและนักธุรกิจหลายคน มักจะทราบดีว่ายอดที่เขาพึงจะถวายสิบลดเป็นเท่าไรมากกว่า แต่ เพราะการไม่จัดการอย่างดีกับการเงินของตน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหลายต่อหลายส่วนที่จะต้องหมุนเงิน ถวายทรัพย์ของท่านไปในทางอื่นก่อน แล้วก็ติดเงินสิบลดกับพระเจ้า มีแต่ยอดตัวเลข แต่ไม่มียอดเงิน เหลืออยู่ สร้างวิญญูณจิตที่อ่อนแอสร้างความสัมพันธ์ที่ติดขัดกับพระเจ้า สร้างความขาดเสถียรภาพกับ พระองค์

นักธุรกิจคริสเตียนอีกหลายคนที่มีอาชีพในทางที่ไม่เสริมสร้าง เช่น อาจร่วมลงทุนในกิจการ เกี่ยวกับอบายมุข กิจการแบบผิดกฎหมาย กิจการแบบฝืนจริยธรรม แล้วเกิดมลทินทางใจ ทำให้ไม่สามารถจัดการกับทรัพย์สินที่มีมากมายของตนได้ แม้อยากจะนำรายได้ส่วนที่ตนทำได้มาถวายกับพระเจ้า แต่ตนเองทราบเป็นอย่างดีว่า รายได้เหล่านั้นเป็นรายได้ที่พระเจ้าไม่พอพระทัย เช่นนี้ก็ทำให้ วิญญูณจิตอ่อนแอได้กิจกรรมที่ผิดกฎหมายฝืนจริยธรรม (อาจไม่ผิดกฎหมาย แต่ฝืนความรู้สึกผิดชอบ ของการเป็นคริสเตียน) เช่น การขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย แต่ให้รายได้ดีมหาศาล การเปิดบาร์ ช่อง โสเภณี การเปิดกิจการแบบใช้แรงงานเด็กและสตรีอย่างไม่เป็นธรรม เหล่านี้เป็นต้น

มีผู้นำและนักธุรกิจอีกจำนวนหนึ่งที่คุ้นเคยกับการคด โกงภาษีของรัฐบาลเพราะเพียงต้องการ ประหยัดเงินส่วนตนทำให้มีรายได้มากกว่าปกติ แล้วตนเองไม่ทราบจะคำนวณเงินถวายอย่างไรกับพระเจ้าจึงจะถูกต้อง ก็เป็นปัญหาอีกเช่นกัน

มีผู้นำและนักธุรกิจอีกจำนวนหนึ่งที่คุ้นเคยกับการคด โกง คอร์ปชั่น การใช้จ่ายเงินทอง หรือ เบิกจ่ายเงินทองอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ตนมีรายได้สูง แต่เป็นรายได้ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องขัดต่อการ ทำงานของพระวิญญูณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขา ทำให้พระเจ้าเสียดพระทัยคริสเตียนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ น่าสงสารมาก เพราะเขากำลังดำเนินไปในทางหลงหายฝ่ายวิญญูณจิตกับพระเจ้า เขากำลังเลือกเดิน ในทางแห่งความผิดบาป ทางแห่งความหายนะ

ยังมีผู้นำและนักธุรกิจคริสเตียนอีกจำนวนหนึ่งด้วยเช่นกันที่เมื่อถวายทรัพย์กับพระเจ้า เขาเป็น เหมือนพวกฟาริสีที่เวลาจะถวายนั้น ต้องการการให้ร้องป่าวประกาศ การโฆษณาแจ้งความให้คนเป็น

จำนวนมากที่ทราบถึงการถวายของเขา มีท่าทีที่จะอวดว่าตนเองชอบธรรม แต่แม้กระนั้นก็ตามการถวายของเขานั้น มิใช่การถวายด้วยใจจริง เช่นนี้เป็นปัญหาด้วยเช่นกัน

สำหรับการเรียไรเพื่อตอบสนองความจำเป็นพิเศษ เช่น การเรียไรสร้างคริสตจักรใหม่ เรียไรซื้อรถยนต์ เรียไรจัดกิจกรรมฟื้นฟู ประชุมสัมมนา เรียไรเพื่อการประชุมใหญ่ เรียไรเพื่อจัดรายการพิเศษนอกคริสตจักร ในคริสตจักรนอกคณะ ในคณะ นอกหน่วยงาน ในหน่วยงาน ท่านเคยพิจารณาถวายหรือไม่ถวายด้วยการทรงนำของพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือท่านพิจารณาตามอารมณ์และคำพูดที่กระตุ้นท่านในเวลานั้นผ่านการพบปะส่วนตัว หรือการใช้จดหมายติดต่อ นักธุรกิจและผู้นำหน่วยงานสำคัญ โดยเฉพาะในกิจการใหญ่นั้น เป็นเป้าของการเรียไรเงินมากที่สุด เวลาที่จะมีการเรียไรเงินตราใด จะมีการเอ่ยชื่อบุคคล หน่วยงานนั้น ๆ ขึ้นมา เพราะเหตุที่ว่า บุคคลหรือหน่วยงานนั้นเคยมีส่วนตอบสนองการเรียไรอื่นของบางคนมาแล้ว ทำให้เวลาที่มีความต้องการทางการเงินตราใด ก็จะต้องวิ่งไปหาคนเหล่านั้น

### **เมื่อท่านบริหารการเงินของท่านในหน่วยงาน ท่านบริหารอย่างสัตย์ซื่อหรือไม่**

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้ผู้นำคริสเตียนนักธุรกิจ บริหารการเงินของหน่วยงานอย่างไม่สัตย์ซื่อ ทั้งที่ในความจริงใจของบุคคลผู้นั้น เขามิได้มีความตั้งใจในทางทุจริต แต่เพราะความละเลยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่มีการจัดการที่ดีพอ หรือการวางแผนอย่างรัดกุม หรือเขาตั้งใจที่จะทุจริตโดยตรงก็ได้

มีผู้นำและนักธุรกิจที่เบิกจ่ายเงินเกินความเป็นจริงกับค่าใช้จ่ายจริง ทั้งนี้เพราะเป็นสิ่งที่กระทำกันโดยทั่วไป เช่นการเติมน้ำมันรถ การรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร การซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ให้กับหน่วยงาน การใช้จ่ายไปในค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่ง แต่กลับเบิกเป็นค่าใช้จ่ายอีกประเภทหนึ่ง การหาทางใช้จ่ายเงินอย่างสิ้นเปลือง การใช้จ่ายเงินไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ใงบประมาณ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จัดอยู่ในข่ายของความไม่สัตย์ซื่อด้วยกันทั้งสิ้น

หากเป็นหน่วยงานทางโลก ธุรกิจหน่วยงานของคนไม่เป็นคริสเตียนใด เขาก็ยังเน้นหนักหนักหนาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ถ้ามีการจับได้ว่าคดโกงด้วยประการที่กล่าวมาในขั้นต้นแล้ว จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมายทันที ไม่เพียงเท่านั้นจะต้องถูกให้ออกจากหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบในทันทีเช่นกันคริสเตียนที่ทำเช่นนี้ จึงมีความอันตรายเป็นอย่างมากต่อตนเอง หน่วยงานครอบครัว ชื่อเสียงของพระเจ้า วิญญาณจิตของเขาเอง

เราเคยพบเรื่องน่าเศร้าเหล่านี้ในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมากจริง ๆ หากจะมีการตรวจสอบภายในถึงการใช้จ่ายเงินของท่านทั้งหลายอย่างจริงจังแล้ว ท่านคิดว่าท่านพันข้ายที่จะถูกกล่าวหาว่า ใช้จ่ายเงินอย่างไม่สัตย์ซื่อหรือไม่ พระเจ้าคิดอย่างไรกับท่านในเวลานี้?

การได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นของเงินส่วนเหล่านี้ ไม่เป็นที่พอพระทัยหรือถวายเกียรติยศแก่พระเจ้า ทั้งสิ้น แต่กลับเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในวิญญาณจิต ผู้นำของพระเจ้า นักรุกขกิจของพระเจ้า ท่านเคยตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้หรือไม่

เราพบความจริงว่า มีนักรุกขกิจคริสเตียนหลายคนที่ต้องล้มละลายในหน้าที่การงานของเขา เพราะเหตุความไม่เรียบร้อยทางการเงิน มีผู้นำคริสเตียนหลายคน คดโกงเงินของหน่วยงานคริสเตียนไป เป็นจำนวนมหาศาลแล้ววิญญาณจิตก็หลงหายไป เงินที่ได้ไปนั้นก็หาใช่จะสร้างความสุขใจกับเขาได้สักเท่าไรนัก เป็นมลทินที่เกาะติดชีวิตของเขาไปตลอดกาล

## แล้วจะทำอย่างไรดี

ท่านจะต้องเก็บบันทึกที่ไปที่มาของรายรับของท่าน อาจอยู่ในรูปของบัญชี บันทึกส่วนตัว หรือหลักฐานเป็นเอกสารอื่นใดก็ได้ ใบนำฝากธนาคารในบัญชีส่วนตัวของท่าน ก็น่าจะเป็นการบันทึก รายรับส่วนหนึ่งได้ ใบนำฝากบัญชีผ่านเครื่องเอทีเอ็มก็ได้ ใบแบงก์ สเตทเมนต์ (ใบแจ้งยอดธนาคาร) ก็ได้ สิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นประโยชน์ที่จะช่วยเหลือท่านในการจัดการกับการถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อได้ พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี เช่น ในลูกา 14:28-29 สอนเรื่องการที่คนสร้างบ้านจะต้องคิด ต้นทุน แสดงว่ามีการทำบัญชีบนกระดาษไว้ก่อน, ในลูกา 16:2-3 กล่าวถึงคนที่เศรษฐีเริ่มไม่ไว้ใจคน ต้นเรือน เพราะเป็นคนอสังคัยแล้วเรียกให้ส่งบัญชีหน้าที่ต้นเรือนคืน อาจารย์เปาโลกล่าวไว้ในฟิลิปปี 4:15 เรื่องรายรับรายจ่าย แสดงว่าท่านมีบันทึกบัญชีไว้ และแม้แต่กระทั่งชาวฟิลิปปีเองนั้นก็ยังมีบัญชี ของพวกเขาเอง ดังปรากฏในฟิลิปปี 4: 17 แสดงว่าการเก็บหลักฐานทางการเงินมีส่วนในชีวิตผู้นำคริสเตียนมาตั้งแต่เริ่มพระคัมภีร์แล้ว คนที่มีตำแหน่งสำคัญ ๆ ย่อมจะต้องเรียนรู้ในการรักษาที่ไปที่มาทางการเงินของเขาให้ดีพอ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบย้อนหลังเป็นหลักฐานที่อาจนำไปใช้ใน โองาสต่อ ๆ ไปได้ หากท่านต้องการรักษาความสัตย์ซื่อในการถวายทรัพย์กับพระเจ้า ท่านจะต้อง เริ่มต้นเก็บรักษาที่ไปที่มาของรายได้ของท่านไว้ให้เด่นชัด เพื่อท่านจะตัดสินใจถวายสิบลดกับพระเจ้า ได้อย่างสัตย์ซื่อ

ท่านจะต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าผู้ทรงเรียกท่านให้สัตย์ซื่อและเป็นผู้ดูแลสิ่งที่ท่าน จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะป็นงานพันธกิจ หรือธุรกิจ 1 ทิโมธี 1:12 เป็นตัวอย่างชีวิตของท่านเปาโล คือ “ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าเยซูคริสตเจ้าของเราผู้ทรงชุก้าล้างข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์”

ผลของความสัตย์ซื่อในชีวิตคน พระเจ้าจะทรงให้เขาได้รับพระพรมากมาย “คนที่สัตย์ซื่อจะ ได้รับพระพรมากมาย แต่ผู้ที่ริบมั่งคั่งจะไม่มีโทษหามาได้” สุภาษิต 28:20 เมื่อพระเจ้าพบว่าท่านสัตย์ซื่อใน สิ่งเล็กน้อยของพระองค์ พระองค์จะใช้ท่านให้ดูแลของมากด้วย มัทธิว 25:21 เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะ

พระเจ้าต้องการใช้ท่านสำหรับสิ่งใหญ่ต่อไปพระเจ้ามีสิ่งใหญ่ที่เตรียมไว้ให้คนของพระเจ้าทำ ไม่ว่าจะ เป็นธุรกิจ พันธกิจ คริสตจักร พระองค์พอพระทัยให้สิ่งในโลกลนี้ที่เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นสิ่งใหญ่ สิ่งมี เกียรติ สิ่งมีชื่อเสียงเลื่องลือ เพื่อประกาศพระสิริของพระเจ้า เพื่อสร้างอาณาจักรแห่งความชอบธรรม ของพระองค์ในการที่จะให้เป็นเช่นนั้น นักธุรกิจหรือผู้นำจะต้องพิสูจน์ตนเองให้สัตย์ซื่อจริง เพื่อ พระองค์จะทรงใช้ท่านได้

คริสเตียนไทยจะต้องรณรงค์เรื่องความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า ต่อหน่วยงาน ต่อคริสตจักร เพื่อจะ สามารถรักษาส่งใหญ่ที่พระเจ้าจะทรงอวยพระพรในอนาคต เพราะถ้าท่านสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยได้ แล้วพระเจ้าก็จะทรงนำท่านให้ดูแลสิ่งใหญ่โตต่อไปได้ ในทางตรงข้ามหากท่านไม่สัตย์ซื่อในสิ่ง เล็กน้อยที่พระเจ้าทรงใช้ให้ดูแลแล้ว ท่านจะสัตย์ซื่อกับพระองค์ในสิ่งใหญ่ในอนาคตได้อย่างไร